



ประกาศโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีผลประเมินการปฏิบัติราชการที่อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ตามระเบียบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๖ บัญญัติผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน เพื่อให้ผลการประเมินการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ ข้อ (๙๖) จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

รอบการประเมินที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

วธน

(นายันนทวิช เมตตากุลพิทักษ์)

นายแพทย์ชำนาญการ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

ประกาศรายชื่อข้าราชการลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

นาย	สาโรจน์ เนาวรรตน์	เภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	ชำนาญการ
พันจ่าเอก	ชาตรี พุ่มวิเศษ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
นางสาว	บุญยืน ไชยเชตุ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
นาย	เอนก เจริญนาม	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
นางสาว	การะเกตุ หัสคุณ	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ
นางสาว	อาทิตยา สุขทัศน์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
นางสาว	บงกต แยมผกา	เภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	ชำนาญการพิเศษ
นาง	ปิยะวดี พุฒไทย	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
นาง	ธนิภา บุรพกรณ์	หัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ)	ชำนาญการพิเศษ
นางสาว	พจนา นิสสัยชื่อ	แพทย์แผนไทย	ปฏิบัติการ
นางสาว	กนกวรรณ รอดดารา	นักเทคนิคการแพทย์	ปฏิบัติการ
นางสาว	ชัชรินทร์ ยงกัลยาณกุล	ทันตแพทย์(ด้านทันตกรรม)	ชำนาญการพิเศษ
นางสาว	สาวนงนภัส บำรุงพนิชถาวร	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
นางสาว	สิรินดา ชินวงศ์	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
นาย	ศิริมงคล ศรีวิริญ	นักกายภาพบำบัด(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ
นางสาว	ลภากัทธ ธนูเทพ	ทันตแพทย์	ชำนาญการ
นาย	ทัฬหเทพ เสาวรส	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
นางสาว	สุพัตรา น้อยมงคล	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
นาย	วีรพงษ์ บุญคงมาก	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ
นางสาว	อัญชญา บัวเรือง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ปฏิบัติการ
นางสาว	วลัยมาศ คงหอม	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
นาง	วัชรี้ แก้วงาม	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
นาย	สุธารัตน์ ธรรมบุญ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
นาง	เมตตา ลีวงศ์กร	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
นางสาว	มณฑิพย์ บริสุทธิ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
นางสาว	ศิริณ กุลนระวะณิษฐ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
นาย	กิตติกุล วิทยศักดิ์พันธุ์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นางสาว	ธีรวรรณ จันทร์คุ้ม	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
นางสาว	คัทชลี นพธา	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
นางสาว	ประภา ชีวีโรจน์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
นางสาว	ภัทรกร เขียวขุ่ม	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ

ประกาศรายชื่อข้าราชการลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

นางสาว	พิชญาดา วาริรัตน์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
นางสาว	อนุสรာ มงคลเสริม	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นางสาว	วนิดา มานะทวี	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นางสาว	ลลิตา ทองหล่อ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นาง	ศลิษา สอนวงษา	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
นางสาว	เพียว ปรุณมบัญญัติ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
นาง	ปวีณา นาคมศรี	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
นางสาว	ณัฐริกา บุญประเสริฐ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นางสาว	วันเพ็ญ พันชนัง	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
นางสาว	น้ำทิพย์ ชัยนอก	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
นาง	ภัทร สหแพทย์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
นางสาว	บุปผา ตะพัง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
นางสาว	อิตานันท์ ชัยจิระคุณานนท์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
นางสาว	สุวณี สร้อยเงิน	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
นางสาว	จันทร์เพ็ญ คงควรณอม	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นาง	จารุณี พรศิริภากุล	นักเทคนิคการแพทย์(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ
นางสาว	สุภาวรรณ วงศ์ตาทำ	นักเทคนิคการแพทย์	ปฏิบัติการ
นางสาว	ธารดา เอื้อพิพัฒน์ากุล	ทันตแพทย์	ปฏิบัติการ
นางสาว	ศิริขวัญ ใจชื่น	ทันตแพทย์	ชำนาญการ
นางสาว	ฤดีพร โคตรสงคราม	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ปฏิบัติงาน
นางสาว	อภิญา ไชยมงคล	เภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	ชำนาญการ
นางสาว	สมศิริ สุขสวัสดิ์	เภสัชกร(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ
นาย	พิสัย กอบตระกูล	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ปฏิบัติงาน
นางสาว	ฐิตารีย์ วิสุทธิรัตน์	เภสัชกร	ปฏิบัติการ
นางสาว	จิตรานุช หอมแมน	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
นางสาว	จตุพร ตะน้อย	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
นาง	ณัฐรวัตรา ท่าพริก	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
นางสาว	อรัญญา อุปัตวงศ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
นาง	นุชนาถ สุขกฤต	พยาบาลเทคนิค	ชำนาญงาน
นางสาว	อนงค์ ศรีหนูขำ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
นาง	มรกต ปัญญา	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ

**ประกาศรายชื่อข้าราชการลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน**

นางสาว	วิจิตรภรณ์ โชติสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นางสาว	สุภาพร อานามวัฒน์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
นาง	ดรุณี ธารบรรพต	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
นาง	ชลีพร เครือแววมล	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
นางสาว	ดวงใจ แก้วแกมกาญจน์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นาง	รวีวรรณ ไชยพันโท	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
นางสาว	ศิริพร ภิญโญชัยพลกุล	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นางสาว	ลักษณะ ลือญาติ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
นางสาว	ทองยูน อุตวงศ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
นางสาว	อุไรวรรณ ประภานภสินธุ์	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
นาง	ขวัญใจ ทิพย์เครือ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
นางสาว	นิชานันท์ เกื้อนวงษ์	ทันตแพทย์	ชำนาญการ
นางสาว	ภาวิณีย์ อ่อนน้อม	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน
นาง	จันทิมา เทียวทั่ว	โภชนากร	ชำนาญงาน
นางสาว	อุไรวรรณ ทีปุง	นักกายภาพบำบัด	ปฏิบัติการ
นางสาว	กรองทอง ธรรมเสถียร	เจ้าพนักงานเวชสถิติ	ชำนาญงาน
นาย	ณัฐวุฒิ สราภิมย์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ
นาง	กนกกาญจน์ บุญประสาน	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
นาง	ภาพร พุ่มวิเศษ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
นาง	ปรียา เต็มศิริพันธุ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
นาย	สันติสุข ฮะวังจุ	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
นาง	ลำไย จินดาสิงห์	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	
นางสาว	ปาริชาติ ธรรมจรัส	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน
นางสาว	ชลภัสสรณ์ บุรณะศักดิ์พานิช	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ